



รูปจาก (1)

ศาสตราจารย์ ชะลอ โสฬสจินดา
(2449-2536)

ผู้พัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ชะลอ โสฬสจินดาเป็นบุตรของพระ
ราชพิณิจัย (โสฬส โสฬสจินดา) และนางชื่น ราชพิณิจัย
เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2449 ท่านจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนมัธยมเทพศิรินทร์ ต่อมา ในปี
พ.ศ. 2470 ได้เข้าศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนสำเร็จ
การศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรเภสัชกรรมศาสตร์
(หลักสูตร 3 ปี) จากคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
พ.ศ. 2474 หมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภ.7 ใน
ระหว่างปี 2492-2493 ท่านได้รับทุนจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนไปศึกษาเพิ่มเติมจนได้รับปริญญาตรีทาง
เภสัชศาสตร์จาก Philadelphia College of Pharmacy and
Sciences ในปี พ.ศ. 2493 ต่อมา ท่านได้รับพระราชทาน
ปริญญาเภสัชดุขฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในปี พ.ศ. 2497

ศาสตราจารย์ ชะลอเริ่มงานในวิชาชีพโดยเป็น
เภสัชกรประจำแผนกเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล อีกทั้งยังทำหน้าที่สอนวิชาเภสัชกรรมควบคู่ไปด้วย
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2482 ท่านได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยตรีประจำ แผนกเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ชะลอเป็นผู้หนึ่งที่เชิดชูขนบ ธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศไทยในสมัยนั้น ให้เข้ามาช่วยบุกเบิก
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จนทำให้เกิดแผนกอิสระเภสัชกรรม
ศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2482 โดยมี
ดร.ตั้ว ลพานุกรมเป็นหัวหน้าแผนกอิสระนี้เป็นคนแรก
เหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการศึกษาเภสัชศาสตร์
ของประเทศไทย เป็นการเริ่มของก้าวใหม่ที่ให้เกิดกระแส
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมาหยุดยั้ง

ดร.ตั้ว ลพานุกรม ได้ปรารถนาในสมัยนั้นที่ท่านดำรง
ตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และรัฐมนตรี
กระทรวงเศรษฐการว่า การศึกษาเภสัชศาสตร์ในยุคนั้นไม่
เจริญเท่าที่ควร และประสงค์ให้มีการศึกษาถึงขั้นปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ ชะลอ ซึ่งเป็นเลขาธิการเภสัชกรรมสมาคมแห่ง
ประเทศไทยจึงได้อุทิศตนทั้งกายและใจเพื่อปรับปรุง
การศึกษาเภสัชศาสตร์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นถึงขั้นปริญญาจน
ประสบผลสำเร็จ และมีบัณฑิตรุ่นแรกจำนวน 20 คนในปี
พ.ศ. 2486 นอกจากนี้ ท่านยังได้พัฒนาการศึกษาเภสัช
ศาสตร์จากหลักสูตร 4 ปีเป็นหลักสูตร 5 ปีโดยมีเนื้อหา
ทัดเทียมกับมาตรฐานนานาชาติในขณะนั้น

ศาสตราจารย์ ชะลอดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ใน
ปีพ.ศ. 2500 และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2501-2509 นอกจากนี้ท่าน
ยังดำรงตำแหน่งสำคัญนอกวงการการศึกษา เช่น กรรมการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม กรรมการ
อำนวยการโรงงานเภสัชกรรม (องค์การเภสัชกรรมใน
ปัจจุบัน) กรรมการในคณะกรรมการชยาทยา นายเภสัช
กรรมสมาคมแห่งประเทศไทย และกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศาสตราจารย์ ชะลอเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.
2510 รวมอายุราชการทั้งสิ้น 36 ปี ท่านถึงแก่อนิจกรรมด้วย
โรคชราในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 รวมอายุได้ 86 ปี

เอกสารอ้างอิง

- 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. อนุสรณ์
ในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ชโล โสฬส
จินดา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.